



ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๓๓๐

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง กำชับการดำเนินการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองของพนักงานฝ่ายปกครอง
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๓๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนี
เข้าเมืองของพนักงานฝ่ายปกครอง ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น
กรมการปกครอง แจ้งว่าสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อบุคคลในความห่วงใย (Persons of Concern – POC)
ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) กรณีการจับกุมบุคคลสัญชาติเวียดนามและกัมพูชา
ซึ่งมีสถานะเป็น POC ในพื้นที่จังหวัดนันทบุรี และกำหนดแนวทางการดำเนินการเฉพาะหน้าต่อเด็กผู้หลบหนีเข้า
เมืองในสถานกักตัวคนต่างด้าว เพื่อรอการส่งกลับ ช่วงก่อนการลงนาม (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการ
และแนวทางแผนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว เพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันสกัดกั้น ปราบปราม จับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองของพนักงาน
ฝ่ายปกครอง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำชับให้อำเภอปฏิบัติตามแนวทาง
ตามหนังสือที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ประสานการปฏิบัติในการดำเนินการต่อบุคคลดังกล่าวกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
๒. ป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามอำนาจหน้าที่
อย่างเข้มข้น เด็ดขาด โดยมุ่งเน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
๓. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางราชการ โดยการ
เผื่อระวัง สอดส่อง แจ้งเบาะแส แจ้งข่าวสารผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
๔. ระมัดระวังการเผยแพร่ข่าวสารที่อาจไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และเป็นเงื่อนไข
นำมาซึ่งข้อจำกัดในการปฏิบัติของภาครัฐและการบังคับใช้กฎหมาย

ทั้งนี้ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๕
ของทุกเดือน ซึ่งหากไม่มีผลการดำเนินการให้แจ้งให้ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ)
นายอำเภอเมืองสกลนคร รักษาการแทน
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๓๖๐

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”